

ถ้อยแถลงของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ต่อผู้นำเขาสินค้าประมง
เรื่อง ความสำเร็จของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
วันที่ 9 มกราคม 2562

ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

- ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนกรุงบรัสเซลส์ ได้พบกับทุกท่านในที่นี้ ในนามของรัฐบาลไทย ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้ความเชื่อมั่นประเทศไทยและสินค้าประมงของไทยตลอดมา ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีปัญหาความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ท่านยังคงเชื่อมั่นและยืนเคียงข้างประเทศไทยในการสนับสนุนการปฏิรูปการประมง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Seafood Task Force ที่ช่วยสนับสนุนทั้งด้านเงินทุน ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินการต่างๆ จนทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในวันนี้
- จากปัญหาที่มีการสะสมและมีมาอย่างยาวนานในอดีต ภายใต้ความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินการแก้ไข ปัญหาอย่างจริงจังของรัฐบาลและความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการที่แก้ไขปัญหาในระยะเวลาอันสั้น ทั้งที่เป็นที่ทราบดีทั่วโลกว่าปัญหาด้านการประมงนั้น ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานไม่น้อยกว่าสิบปี
- ในวันนี้ ผมเชื่อและยืนยันกับทุกท่านได้ว่า ไทยได้วางรากฐานการแก้ไขปัญหาการทำประมงของประเทศไทย เพื่อมุ่งไปสู่การประมงอย่างยั่งยืนไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผมจะขอแบ่งปันประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาของไทยให้ทุกท่านได้ทราบโดยสรุป ดังนี้
- ด้านกรอบกฎหมาย : ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการปฏิรูปการประมงของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งผมคงต้องเรียนกับทุกท่านว่า พระราชกำหนดการประมง 2558 และพระราชกำหนดเรือไทย 2561 เป็นกฎหมายที่สอดคล้องกับอนุสัญญาและข้อตกลงสากลที่เกี่ยวข้องของทั้ง UN และ FAO ที่มุ่งหมาย ให้มีการทำการประมงอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ
- ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและกองเรือประมง : ประเด็นที่หลายท่านเคยกังวลและตั้งคำถามอยู่เสมอว่าการประมงของประเทศไทยอยู่ในสถานะที่เป็นการประมงเกินขนาดหรือไม่ ภายใต้ความสามารถควบคุมกองเรือประมงที่ทำการประมงได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผมคงเรียนให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าสถานะการประมงของประเทศไทยในวันนี้ไม่อยู่ในภาวะนั้นแน่นอน ในวันที่ทรัพยากรสัตว์น้ำของไทย นับวันจะดีขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และมีการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงทั้งพื้นบ้านและพาณิชย์ นอกจากนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนผ่าน Fisheries Improvement Project : FIP ซึ่งขณะนี้มีการพัฒนาอยู่ในหลายพื้นที่และหลายกลุ่มสัตว์น้ำ และในส่วนของชาวประมงพื้นบ้านเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง และส่งเสริมให้เกิดการทำประมงภายใต้ “มาตรฐาน Blue Band” ซึ่งเป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการทำประมงที่ยั่งยืนของชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคต

- **ด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) :** ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมได้มากน้อยเพียงใด ผมคงเรียนทุกท่านได้อย่างมั่นใจ วันนี้ประเทศไทยมีระบบ MCS ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการควบคุมเรือไทยและเรือต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง และมาตรการ PSMA ภายใต้การทำงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ใน 22 จังหวัดชายทะเลของไทย และด่านตรวจสัตว์น้ำ
- **ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ :** ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย ไทยปราศจากการทำการประมง IUU ผมสามารถยืนยันได้อย่างมั่นใจว่าวันนี้ระบบตรวจสอบย้อนกลับจนสามารถป้องกันสัตว์น้ำและสินค้าประมงผิดกฎหมายเข้ามาในสายการผลิตของไทย ไม่ว่าจะวัตถุดิบที่นำเข้าสู่การผลิตจะเป็นวัตถุดิบในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศทุกช่องทาง และผมสัญญาว่าประเทศไทยจะดำเนินการพัฒนาเรื่องนี้ไปอย่างต่อเนื่อง นำพาประเทศไทยไปสู่การเป็น IUU-free Thailand เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจว่า สัตว์น้ำที่นำเข้ามาและส่งออกจากไทย จะไม่ได้มาจากการทำประมง IUU
- **ด้านแรงงาน :** เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกท่านในที่นี้ให้ความสนใจ ผมคงเรียนให้กับทุกท่านทราบว่า ตลอดช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีการแก้ไขปัญหา IUU นั้น ประเด็นเรื่องแรงงานในภาคประมงทะเล เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีการดำเนินการควบคู่กันเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้แรงงานในภาคประมงทะเลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องนั้นอยู่ภายใต้หลักมนุษยธรรมและความรับผิดชอบ ซึ่งผลจากการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้การรับรองสัญญา ILO C188 เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ เพราะหลักการที่สำคัญได้มีการดำเนินการอยู่แล้วอย่างครบถ้วน และคาดว่าในปีประเทศไทยจะมีการยื่นสัตยาบันอนุสัญญาฉบับดังกล่าว
- **ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้** เพราะถ้าท่าน “หยุดซื้อ” ในวันที่ประเทศไทยมีปัญหา ความสำเร็จในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นได้ในเวลาที่รวดเร็ว เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าความสำเร็จในวันนี้เป็นความสำเร็จของ “เราทุกคน”
- **และผมในนามของรัฐบาลไทยคงให้สัญญากับทุกท่านได้อย่างมั่นใจ “ประเทศไทยจะไม่หยุดเพียงแค่นี้”** เพราะเป้าหมายที่แท้จริงรัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริม “ความยั่งยืนทางทะเล” ในทุกระดับ และในช่วงต่อไปประเทศไทยมุ่งเน้นสร้างบทบาทในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการผลักดันไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยการแบ่งปันประสบการณ์และสร้างกลไกความร่วมมือร่วมกัน เพราะ “ความยั่งยืนทางทะเล” ที่กล่าวนี้ มิได้หมายถึงเพียงเรื่องการประมงอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยเฉพาะปัญหาขยะทะเล ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลกอยู่ในปัจจุบันนี้
- **ท้ายที่สุด** ผมขอย้ำว่า ณ วันนี้ไทยได้ปฏิรูปภาคประมงของไทยจนเปลี่ยนรูปโฉมไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว จากในอดีต ไทยได้ก้าวข้ามความท้าทายมาถึงจุดที่สามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า ณ วันนี้ ไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก พร้อมทั้งจะร่วมรับผิดชอบกับ

ประชาคมโลกในการรักษาทรัพยากรทางทะเล และการทำประมงอย่างรับผิดชอบ ผมขอให้ท่านเชื่อมั่นว่า สินค้าประมงจากประเทศไทยจะเป็นสินค้าที่มาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมาย สนับสนุนความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสัตว์น้ำ และมาจากแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน และประเทศไทยพร้อมจะเดินหน้าทำงานร่วมกับทุกท่าน และทุกประเทศในโลกนี้ เพื่อร่วมกันกำจัดปัญหาการทำประมง IUU และปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมงให้หมดสิ้นไป และนำพา “การประมงของประเทศไทยและโลกไปสู่ความยั่งยืน” เพื่อความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชากรของโลกต่อไป
